

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Ngày 10 tháng 8 năm 2021, tại Hội trường lớn UBND huyện Đồng Văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục năm học 2020-2021. Đồng chí Đinh Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị, đồng chủ trì đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác Giáo dục huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ly Mí Vàng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Giáo dục và Đào tạo huyện. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí thành viên BCD theo Quyết định số 849-QĐ/HU ngày 12/10/2018; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, Đại diện BGH trường PTDTNT THCS&THPT Đồng Văn, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng GD&ĐT huyện, Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe đồng chí Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Văn Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị. Đồng chí Đinh Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đã kết luận và chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung

1. Ưu điểm: Trong năm học vừa qua dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, sự cố gắng vươn lên của học sinh; có thể nói ngành Giáo dục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Trong đó: đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã được kiện toàn, tương đối đảm bảo về số lượng, chất lượng (*bình quân 1,3 GV/lớp*); tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt 98,6%; chất lượng chuyển lớp, chuyển cấp đạt trên 98%; tỷ lệ duy trì sĩ số hàng ngày đạt 97,5%; cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo đáp ứng so với yêu cầu; củng cố giữ vững thành quả huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ - phổ cập giáo dục (tiểu học, THCS) năm 2020; công tác xã hội hóa được thực hiện tốt, đến nay đã huy động được hơn 10 tỷ đồng; số trường công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm 2020 là 02 trường nâng tổng số trường trong huyện lên 17 trường (*mầm non 07 trường, tiểu học 04 trường, trung học cơ sở 06 trường*); duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống vào

giảng dạy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuyển học sinh từ điểm trường về trường chính.

2. Tồn tại, hạn chế: Công tác tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền để tổ chức triển khai các hoạt động Giáo dục trên địa bàn còn chậm, thụ động, hiệu quả chưa cao; tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi có thể nói và hiểu tiếng Việt còn hạn chế; tỷ lệ học sinh khá giỏi, học sinh đạt giải tại kỳ thi các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh còn ít; việc quản lý, giám sát chế độ học sinh còn chưa thường xuyên; việc xét duyệt số học sinh hưởng chế độ chưa kịp thời theo quy định; công tác quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục chưa được quan tâm đúng mức; công tác đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong các trường phổ thông và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh còn hạn chế; công tác phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn với các phòng ban chuyên môn của huyện trong việc triển khai công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại địa phương và xây dựng NTM theo tiêu chí số 14 về lĩnh vực Giáo dục chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

II. Một số nhiệm vụ cần triển khai trong năm học 2021-2022

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa chỉ tiêu, mục tiêu thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 29/12/2020, Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, về phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Văn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình số 15-CTr/HU ngày 07/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào giảng dạy trong các nhà trường; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 16/03/2021 của UBND huyện Đồng Văn, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 29/12/2020 của BCH Đảng bộ huyện Đồng Văn khóa XXI, về phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Văn giai đoạn 2021-2025; chủ động tham mưu ban hành Nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình của địa phương, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025; đồng thời làm tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình để xây dựng kế hoạch năm học đảm bảo tính thực tế, hiệu quả cao.

- Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong triển khai nhiệm vụ và công khai, minh bạch trong công tác quản lý các chế độ; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học.

- Thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong ngành Giáo dục, kịp thời tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở từng đơn vị trường học; nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục. Tiếp tục phát động phong trào thi đua tập 3 trường dẫn đầu theo Kế hoạch của UBND huyện.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo, triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1, 2, 6; cải cách hành chính về Giáo dục và Đào tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cả chuyên môn và kinh

tế; đẩy nhanh công tác triển khai thực hiện ký số trong chỉ đạo, ban hành văn bản; đánh giá chất lượng giáo dục đảm bảo chính xác, thực chất và đúng quy trình, quy định; chỉ đạo các trường tổ chức dạy thêm đảm bảo phù hợp, kể cả không có chế độ. Chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học (*chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan, tham mưu thu hút giáo viên tiếng Anh đến giảng dạy trên địa bàn huyện đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học*). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh việc phân cấp và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trường học theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ tham mưu cho UBND huyện triển khai các chính sách cho học sinh và giáo viên, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng như: Nghị định 57/NĐ-CP; Nghị định 116/NĐ-Cp; Nghị định 105/NĐ-CP; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND tỉnh,... Đặc biệt đối với các chính sách, Nghị định mới như Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ, Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực học tập; Nghị quyết số 33 của HĐND tỉnh về mức thu, các khoản thu dịch vụ, các khoản đóng góp,... Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chính sách tại các trường, trong quá trình triển khai thực hiện giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc hoặc xử lý đối với các trường hợp vi phạm và chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện.

- Tham mưu cho UBND huyện các giải pháp thực hiện phát triển công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn; các chương trình, đề án, kế hoạch.... liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động học sinh đến trường đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Chỉ đạo các trường thực hiện song song 2 nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo khuyến cáo và hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống dịch. Tập trung chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với Cấp ủy Chính quyền địa phương, tăng cường công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Khai giảng năm học mới 2021-2022 tại tất cả các đơn vị trường học.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại, sắp xếp quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm các cán bộ quản lý giáo dục.

- Tham mưu kịp thời cho UBND huyện thực hiện lộ trình đạt chuẩn Quốc gia đối với các trường học, đặc biệt là năm học 2021-2022.

- Thực hiện nghiêm, kịp thời và có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong đơn vị cũng như trong các đơn vị trường học đề động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, dạy và học,... Chỉ đạo các trường thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ tăng lương, phụ cấp lâu năm, dạy ghép,... đúng quy định.

2. Ban chỉ đạo công tác Giáo dục các xã, thị trấn

- Tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác phát triển giáo dục; chú trọng công tác phát triển đảng, đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong trường học. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về duy trì sĩ số học sinh; thường xuyên kiểm tra việc duy trì sĩ số học sinh ở các cấp học, các bậc học và củng cố Ban giám sát chế độ học sinh. Lựa chọn nghệ nhân, hỗ trợ chi phí cho nghệ nhân dân gian tham gia các buổi ngoại khóa trong trường học.

- Các xã, thị trấn: Vận động phụ huynh học sinh, phát huy nội lực, kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ thêm nguồn lực để đảm bảo cơ sở vật chất, sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập, đặc biệt đối với xã Lũng Cú (xã đạt chuẩn Nông thôn mới), vận động phụ huynh học sinh tổ chức cho học sinh nuôi ăn bán trú tại trường; phát huy nội lực, kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ mua sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập khi không được hưởng các chế độ chính sách của Trung ương theo Quyết định 861/QĐ-TTg.

- Đối với các xã, thị trấn đang sử dụng trường học làm khu cách ly y tế tập trung, bàn giao cho các đơn vị trường học để đảm bảo cho năm học mới.

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã phối hợp các đơn vị trường học tổ chức kiểm tra, rà soát để nắm bắt cụ thể số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường của các cấp học. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022, đảm bảo ngày khai giảng thực sự trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường (theo chỉ đạo của tỉnh, huyện).

- Thống nhất, tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trong thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ cho học sinh, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách của nhà trường đối với học sinh trên địa bàn.

- Phát huy vai trò của các tổ chức Hội, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh các cấp học đi học, việc duy trì sĩ số học sinh, chất lượng dạy và học.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; huy động mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch UBND huyện giao.

- Thường xuyên theo dõi việc phân công, chất lượng dạy và học của nhà trường và chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, nắm bắt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bàn ghế, lớp học, nhà vệ sinh,... những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất giải pháp kịp thời.

3. Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 khi trở lại trường, đảm bảo công tác vệ sinh, khuôn viên lớp học. Thực hiện nghiêm Quyết định 1659/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tu sửa điểm trường, đảm bảo việc dạy và học. Quan tâm đến việc

nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, đặc biệt tăng cường Tiếng Việt cho trẻ Mầm non 5 tuổi làm nền tảng cho cấp học phổ thông.

- Tham mưu cho chính quyền địa phương kế hoạch sáp nhập điểm trường, xóa bỏ lớp ghép; kiện toàn Hội đồng giáo dục nhà trường; duy trì giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, phổ cập xóa mù chữ; tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí để giữ vững danh hiệu được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đối với các đơn vị trường đã được công nhận.

- Tích cực đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong nhà trường, nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông; tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục - thể thao; hưởng ứng kế hoạch trồng “1 tỷ cây xanh” của UBND huyện trong khuôn viên nhà trường, thực hiện nghiêm túc việc xây dựng không gian văn hóa trong nhà trường, đây là một trong những tiêu chí đánh giá tái công nhận công viên địa chất toàn cầu “Cao nguyên đá Đồng Văn”.

- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường năm học 2021-2022 cụ thể, rõ ràng, đặc biệt là đối với cấp học Mầm non và Tiểu học trong phân công giáo viên dạy tại các điểm trường phải phù hợp với khả năng, năng lực, điều kiện,...và được họp thông qua tập thể cán bộ, giáo viên thảo luận thống nhất đảm bảo sự công bằng, công khai, dân chủ và báo cáo xin ý kiến Cấp ủy, Chính quyền địa phương.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh theo quy định; Tuyệt đối không để sai phạm trong quản lý kinh tế, chế độ chính sách của học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường (*nếu để vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật*). Bên cạnh đó phải thường xuyên theo dõi, thực hiện kịp thời chế độ tăng lương trước thời hạn, phụ cấp lâu năm, phụ cấp thâm niên, đăng ký dạy ghép,...Nếu lãnh đạo nào không thực hiện đúng thời gian quy định làm ảnh hưởng đến Ngân sách chung của huyện thì lãnh đạo trường đó phải chịu trách nhiệm. Tổ chức họp ban đại diện phụ huynh để thống nhất việc thực hiện các chính sách của học sinh (*có biên bản họp, kết quả báo cáo Cấp ủy, Chính quyền xã, thị trấn và được nhất trí mới được triển khai*). Riêng đối với các trường của xã Lũng Cú, tiến hành họp bàn, thống nhất và tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền xã có các giải pháp trong việc thực hiện chế độ chính sách đặc biệt vận động phụ huynh học sinh mua sách khoa, vở viết, đồ dùng học tập, ăn tại trường,... khi không được hưởng chế độ theo của Trung ương theo Quyết định 861/QĐ-TTg.

- Về công tác quản lý ngân sách, Hiệu trưởng các trường chỉ đạo đội ngũ kế toán trường sau khi thực hiện các nội dung về chi ngân sách qua hệ thống công trực tuyến, yêu cầu phải có đầy đủ bảng kê, chứng từ kèm theo để làm cơ sở phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm toán theo quy định.

4. Đối với các Phòng ban chuyên môn của huyện:

4.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, trên cơ sở số biên chế giáo viên được giao, số học sinh hiện có, tham mưu cho UBND huyện

giao kinh phí cho các đơn vị trường học ngay từ đầu năm học để các trường chủ động triển khai nhiệm vụ đảm bảo đúng chế độ quy định của Trung ương, của tỉnh; Giúp UBND huyện theo dõi, kiểm tra, quyết toán đúng chế độ, đúng quy định Luật Ngân sách hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành khảo sát, tham mưu cho UBND huyện đầu tư xây dựng mới, tu sửa trường, lớp học đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường trên địa bàn cho năm học mới và lộ trình trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2021.

4.2. *Phòng Nội vụ:* Trên cơ sở biên chế được tỉnh giao, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, tham mưu cho UBND huyện bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phục vụ và hợp đồng giáo viên đảm bảo đủ cho các ngành học, cấp học theo quy định.

4.3. *Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các xã, thị trấn:* Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại cơ sở, đồng thời đề xuất kịp thời những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo đạt chỉ tiêu đã đề ra.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Dinh Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Căn cứ nội dung kết luận, yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy;
- TTr. HĐND huyện;
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- các thành viên BCĐ công tác GD&ĐT huyện;
- Các phòng liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo, CVVP HĐND&UBND huyện;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT, Hệ thống QLVB điện tử.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đặng Thị Bích